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๑.   ดร.พันธรักษ์   ผูกพันธุ์   ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๒ | ๑๐ 
 

 ก่อนการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น านักศึกษา         
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๓ ทุน และนักศึกษาที่ได้           
รับทุนการศึกษา รายเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๑ ปี จาก ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์           
เพ่ือขอบคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ พร้อมกับมอบพวงมาลัยให้แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุม เรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 
๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และ
รับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  มติที่ประชุม
โดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
  
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ 

โดยมีการแก้ไข หน้าที่ ๕ และหน้า ๖ ข้อความ “ในโลกศตวรรษที่ ๒๐” ให้แก้ไขเป็น “ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑”  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๓ | ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       วาระท่ี ๓.๑  การบริจาคที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
 
 สรุปเรื่อง ดร.ไชยทัศน์ อิ่มส าราญรัชต์ น าเสนอที่ประชุมเรื ่อง การบริจาคที่ดินเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร.ไชยทัศน์ 
อ่ิมส าราญรัตช์ และนายพัฒนกฤช กูลพินิจ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ ดร.กวิตา          
ปานล้ าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการเข้าร่วม
รับฟังและรับทราบการบริจาคที่ดิน จ านวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ไม่รวมทางเข้าที่ดิน เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์  
โดย นายนพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอ
เงื่อนไขในการบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ โดยการจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ในการใช้พ้ืนที่
ให้ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการใช้พ้ืนที่  และการจัดท าป้ายชื่อผู้บริจาคที่ดิน ทั้งนี้ อาจมี           
การหารือและตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือน าเสนอ นายนพดล พลเสน เลขาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกครั้งหนึ่ง 
 
 ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติม การบริจาคที่ดินเพ่ือสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายคณะวิทยาการจัดการ วางแผนการใช้พื้นที่ส าหรับ  
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เรื่องการให้บริการและดูแลผู้สูงอายุ   
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระท่ี ๓.๒  การร่วมหารือแผนประหยัดพลังงานกับคณะกรรมการจัดการพลังงาน  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเรื่อง แผนประหยัดพลังงาน
ที่น าเสนอในการประชุมครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ โดยมีข้อสังเกตว่าแผนประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน จึงขอประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูล และร่วมหารือเพ่ือลางแผนมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การร่วมหารือ
แผนประหยัดพลังงานกับคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๔ | ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
       วาระท่ี ๔.๑  แบบสอบถามปัญหาด้านภาษาของนักศึกษา 
    
 สรุปเรื่อง นายอภิสิทธิ์ เพชรหงษ์ ประธานสภานักศึกษา น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง แบบสอบถาม
ปัญหาด้านภาษาของนักศึกษา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบมายให้นายกองค์การ
นักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษา และพบว่านักศึกษามีความ             
ต้องการการเรียนรู้ด้านภาษา ร้อยละ ๖๓.๑๐ และเพ่ือเป็นการต่อยอดในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา จึงมอบหมายให้นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ส ารวจปัญหา
ด้านภาษาของนักศึกษา ซึ่งพบว่า ปัญหาเรื่องความมั่นใจในการใช้ภาษา สูงเป็นอันดับที่ ๑ ร้อยละ ๖๘.๐๗           
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แบบสอบถามปัญหา
ด้านภาษาของนักศึกษา 
    
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระท่ี ๔.๒ การด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในการท างาน ในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบกับที่ประชุมได้มอบหมายให้นายกองค์การและประธานสภานักศึกษา 
ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาต้องการเรียนรู้ด้านภาษา ร้อยละ ๖๓.๑ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงวางแผนในการจัดโครงการเพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

ในการนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม น าเสนอการด าเนินงานหรือกิจกรรมส าหรับนักศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การ

ด าเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ดร.พันธรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอธิบาย สรุปได้ดังนี้  
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
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๑. การวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด
เป็นแบบทดสอบหลักในประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ        
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สถาบันภาษาฯ ร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) 
หรือ CPA (Thailand) จัดสอบ TOEIC ณ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกแห่ง 

๒. การวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือ Pre-TOEIC เป็นการ
ทดสอบในสถานการณ์จ าลองเช่นเดียวกับการสอบ TOEIC โดย CPA (Thailand) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ทราบระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ TOEIC และ/หรือ
วางแผนเตรียมความพร้อมของตนเองส าหรับการสอบ TOEIC หรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป 

ระบบการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
๑. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 

ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และภาษาอังกฤษในสังคมนานาชาติ ลักษณะการเรียนรู้ของทั้ง ๒ วิชา 
เป็นการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กับการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 
English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ ค าศัพท์ รวมถึงการศึกษาเรียนรู้
จากบทเรียนออนไลน์ (วิชาละ ๓๖ ชั่วโมง) เพื่อเตรียมความพร้อนในการวัดประเมินความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC จาก CPA (Thailand) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้
วัดประเมินการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบปลายภาคท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับแบบทดสอบ TOEIC 

๒. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิต TOEIC ๑ – ๒” เป็นหลักสูตร
ออนไลน์หลักสูตรละ ๔๕ ชั่วโมง ระดับเนื้อหาของทั้งสองหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ทั้งนี้การฝึกฝนทักษะการฟังจะได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษจาก ๔  ส าเนียงเจ้าของภาษา (British, 
American, Australian, Canadian) เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมต้องเข้าทดสอบหลังการอบรม 
(post-test) ด้วยแบบทดสอบ TOEIC เสมือนเพ่ือวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

๓. การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries 
ที่นักศึกษาทุกรนได้รับสิทธิ์ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึษา ระดับเนื้อหาเทียบเคียงกับ
เกณฑ์ CEFR ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C1 และมีแบบทดสอบ Placement Test ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับ
แบบทดสอบ TOEIC เพ่ือวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้ใช้งานสามารถทดสอบได้ภาคการศึกษาละ 
๑ ครั้ง นอกจากนั้น สถาบันภาษาฯ มีสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์และหูฟังรองรับนักศึกษา จ านวน ๕๘ ชุด 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และ ILAC Creative Space โดยให้บริการในวันและเวลาราชการ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ดังนี้ 

๑. โครงการ ILAC Delivery ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา โครงการนี้เป็นโครงการ 
ต่อยอดจากโครงการ ILAC Discovery ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ          
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ตลอดจนแนะน าเทคนิคและเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น โปรกแกรม English Discoveries สื ่อฟรีจากอินเตอร์เน็ต         
ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ลักษณะการด าเนินงานใช้กิจกรรมและแบบทดสอบ TOEIC เป็นฐานในการ
เรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ TOEIC ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองต่อไปได้ 

๒. โครงการ ILAC Delivery ตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารหัส ๖๖ ตั้งแต่แรกเข้าสถาบันภาษาฯ 
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จึงจัดอบรมให้แก่นักศึกษาจาก ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย  

๓. โครงการ TOEIC 1-2-GO! ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีรูปแบบ
การอบรมเป็นแบบ Hybrid โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC จ านวน ๑ ชุด เป็นฐานในการเรียนรู้แบบทดสอบ
สามารถวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระบบเกณฑ์ CEFR ระดับ A2 ถึง C1 หลักสูตรนี้
แบ่งเป็นการอบรมออนไลน์ จ านวน ๘ ชั่วโมง และอบรมในห้องเรียน จ านวน ๑๒ ชั่วโมง (รวม ๒๐ ชั่วโมง) 
เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมแบบออนไลน์ไม่ซ้ ากันกับการอบรม           
ในห้องเรียน 

๔. โครงการ TOEIC Vocab. Chapter 1 ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร (กรุงเทพมหานคร) โครงการ
นี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ TOEIC 1-2-GO! โดยน าข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมที่ต้องการพัฒนา
คลังความรู้ด้านค าศัพท์ส าหรับการเตรียมตัวสอบ TOEIC โดยจัดโครงการในวันที่ ๑๑ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
รวม ๑๒ ชั่วโมง และจัดท าสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพระในช่อง YouTube ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(ILAC Suan Dusit University) ด้วย 

๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยช่อง YouTube: ILAC Suan Dusit University สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าคอร์สอบรมด้านภาษาอังกฤษที่เน้นการเตรียมตัวสอบ TOEIC และเผยแพร่
แก่สาธารณชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีรายการต่าง ๆ เช่น TOEIC ในพาร์ทต่าง ๆ , Reading เน้นการ
อ่านภาษาอังกฤษ, Grammar เน้นไวยากรณ์ เป็นต้น 

๖. การธ ารงคุณภาพของวิทยากรการอบรมด้านภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มีระบบการคัดเลือกวิทยากรโดยใช้ผลการทดสอบ TOEIC (ที่เทียบเคียงเกณฑ์ CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป) เป็นเกณฑ์ 
เพื่อรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของวิทยากรและสร้างความเชื่อมั่นว่า วิทยากรเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอน มีประสบการณ์ในการสอบ และสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถของวิทยากร 

จากการส ารวจความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่ามีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากร นั้น 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และพ้ืนที่การเรียนรู้ ILAC 
Creative Space มีคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษา จ านวน ๕๘ เครื่องพร้อมอุปกรณ์หูฟัง ตามวัน เวลา 
ที่มหาวิทยาลัยเปิดท าการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือตลอด และสามารถให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้            
การพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม English Discoveries ด้วย 
 ส าหรับปัญหาความมั่นใจในการใช้ภาษา ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนฐานความรู้เรื่องคลังค าศัพท์ ทักษะ          
การฟัง การพูด ทั้งนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม  ILAC Delivery โดยเสนอทางเลือกที่
เหมาะสมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ตนเองได้พัฒนาซึ่งทางเลือกท่ีเสนอในโปรแกรม English Discoveries ลักษณะ 
One way แต่เป็น Interactive นักศึกษาจะได้ในเรื่องความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และจากการ        
จัดสโมสรหรือการจัดพ้ืนที่สื่อสารกับชาวต่างชาติก็พบปัญหานักศึกษาไม่มีความมั่นใจ หากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอในเรื่องการพัฒนาความมั่นใจ ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถน าไปต่อยอดงานหรือพัฒนายินดีรับข้อเสนอแนะ 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจ าอยู่หรือไม ่
๒. โปรแกรม English Discoveries มีการพัฒนาหรือไม่ 
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๓. ควรให้เจ้าของภาษาชาวต่างชาติเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จะท าให้นักศึกษาได้ฟังส าเนียง
การออกเสียงจากเจ้าของภาษาเพ่ิมความคุ้นเคย โดยระหว่างการเรียนการสอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือจะต้องรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขอเสนอตั้งห้อง English Club เป็นแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

๔. ควรมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงนักศึกษาในกลุ่มที่ไม่สนใจในการใช้บริการ ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีบริการ
ให้แก่นักศึกษาค่อนข้างดี ควรมีการวิเคราะห์และวางแนวทางพัฒนา หรืออาจจะปรับรูปแบบการเรียนให้เป็น
แบบ Two way communication เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรืออาจจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้  ก าหนด
สถานการณ์การเรียนภาษาอังกฤษแบบพูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ เช่น การดูภาพยนตร์              
การดูละคร หรือการชงกาแฟ  

๕. ผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย Post-test คะแนน ๓๐๐ กว่า ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ๕๐๐ คะแนน ควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเพ่ิมทักษะที่เหมาะสมให้กับ
นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาให้ได้คะแนนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ๕๐๐ คะแนน            
เช่น การอ่าน การพูด การฟัง  

๖. ควรเก็บข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือน ามาวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ตรงตาม               
ความต้องการและความสนใจของนักศึกษา 

๗. ควรก าหนดให้การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาคบังคับ และมีการประเมินนักศึกษาที่จบการศึกษา
และมีงานท า 

๘. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคะแนนสอบ TOEIC ๕๐๐ คะแนน จึงจะสามารถจบการศึกษาได้            
ถือเป็นภาคบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ไว้ ส าหรับนักศึกษาต้องมีการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเรียนการสอน การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และ
หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ขอให้ประธานสภานักศึกษาและนายก
องค์การนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักศึกษาให้รับทราบข้อมูลด้วย 

   
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ดร.พันธรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ปัญหาความมั่นใจที่นักศึกษาเข้าใจ การได้

สื่อสารกบัชาวต่างชาติจะท าให้เก่งขึ้น ซึ่งปัญหาความมั่นใจสามารถสร้างได้จากอาจารย์ชาวไทยที่เข้าใจในการ
พัฒนาหรือปัจจัยทางจิตวิทยาจะช่วยนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น หรือการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาว่ามีจุดอ่อน          
ในเรื่องใดก็เสริมหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ส าหรับโปรแกรม English Discoveries มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นแต่โครงสร้าง             
คงเดิม และการจัดกิจกรรมของคณะ โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา มีการจัดกิจกรรม            
ให้แก่นักศึกษาหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีการประเมินผลจึงท าให้ไม่สามารถน าข้อมูล          
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะ            
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องกิจกรรม English Club และขอหารือประธาน             
สภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินงานและการประชาสัมพันธ์  

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๘ | ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 
      วาระท่ี ๕.๑  เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น าเสนอที่ประชุม
เรื่อง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ยพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖ รอบ ในวันที ่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติคุณและพระ เกียรติยศ            
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้เบื้องพระยุคลบาท ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ในการนี้              
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 

 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
๖ รอบ  
 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณาร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์               
๔๘ พระคาถา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ 
รุ่งเรือง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ร่วมสนับสนุนผลไม้ในงานเทศน์มหาชาติ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระที ่๖.๑ เอกสารแจกที่ประชุม  
 

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ได้เข้าพบ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอถึงบทบาทความส าคัญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยว่าเป็น ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการที่บรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนั้น จึงมีบทบาทในการร่วมก าหนดนโยบายในครั้งนี้ จึงน าหนังสือ ๓ ชุดนี้มามอบให้เพ่ือที่ประชุมร่วมก าหนด
นโยบาย ทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะมอบให้กรรมการทั้ง ๓ ชุด ได้รับรู้ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

๑. ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ควรเป็น... คือ การระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน
ตั้งแต่สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ที่สะท้อนทิศทางของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย             
และพัฒนาการศึกษา ท าหน้าที่วิ เคราะห์  Content Analysis เ พ่ือก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย                          



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๙ | ๑๐ 
 

ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรจะไปในทิศทางใด  

๒. จิบกาแฟ... แลศักยภาพ คณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือให้เห็น
กิจกรรมในแต่ละคณะ/โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเสริมในเรื่องใดบ้าง อย่างเช่น คณะวิทยาการจัดการ ได้เรียนเชิญ  
ดร.สนิท จังมงคลกาล และคณะครุศาสตร์ ได้เรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ เป็นองค์ปาฐกให้ความรู้           
ที่มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การปฏิบัติได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ถอดองค์ความรู้ในส่วนนี้เผยแพร่ออนไลน์            
ในรูปแบบ e-book                                                
 ๓.  SDU SMART Idea to practices คิดนอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา          
เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นผลจากการได้รับทุนสนับสนุน                            
รวมถึงแนวความคิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชณ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นผู้รวบรวม และเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบ 
e-book                                                

๔. SDU Barista Contest เป็นการแข่งขันที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุน ร้านกาแฟ
แต่ละร้านในมหาวิทยาลัยมีประวัติความเป็นมา การจัดการแข่งขันเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ              
จึงได้จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมีการระดม
ความคิดต่าง ๆ อยากให้ไปถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีชื่อเสียงได้ส่วนหนึ่ง                   
มาจากความคิดเห็นของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงอยากได้รับการส่งเสริมทุกมิติ รวมถึงความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งส าคัญ และขอฝาก ๙๐ ปีสวนดุสิต ในทัศนคติของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
โดยเขียนสะท้อนในสิ่งที่ได้พบเห็นอาจจะเป็น pocket book เพ่ือเป็นผลงานของกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย   

 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากข้อมูลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะสามารถให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ที่สามารถด าเนิการได้ เป็นประเด็น
ส าคัญ ซึ่งทิศทางการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ควรเป็นไปตามทิศทางและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อัตลักษณ์         
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการพยาบาล           
และสุขภาวะ เป็นทิศทางที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะสร้างความเข้มแข็ง ความโดดเด่น        
และความส าเร็จ ให้กับมหาวิทยาลัย และสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      วาระท่ี ๖.๒  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๒๑)/๒๕๖๗  ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๒๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗                                ๑๐ | ๑๐ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
  
 
  
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)              (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                   กรรมการและเลขานุการ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


